



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ขอความร่วมมือเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ของจังหวัดลำปางให้อยู่ในสถานการณ์ที่จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้

๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่เข้าพื้นที่จังหวัดลำปางให้ปฏิบัติตนตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง รายงานตนเอง ผ่าน Application Scan QR CODE ลำปางชนะ

๒. ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคน กรอกแบบสำรวจการเดินทางเข้าพื้นที่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่าน google form ลิ้งค์ <https://forms.gle/HX8RoGrfBJYKZqaeA> เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้รายงานข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ทราบข้อมูล โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณาถ่วงรอกความเสี่ยงต่อโรค (ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

๓. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศบค.) ให้รายงานตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนดและให้กักตัวภายในที่พักก่อนเปิดภาคเรียน เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยผู้ดูแลประสานงานแจ้งข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ทราบข้อมูลอีกครั้ง โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณาถ่วงรอกความเสี่ยงต่อโรค

๔. กรณีนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครบ ๒ เข็ม และมีหลักฐานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยวิธี PCR และปรากฏผลเป็นลบจากโรงพยาบาลของรัฐและผลไม่เกิน ๓ วัน ประเมินแล้วว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สามารถแสดงหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อย่างไรก็ตามต้องประเมินตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน (นับจากวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที

๕. นักศึกษาควรติดตามประกาศและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปางและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง